



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๕

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๕๗๕/๒๕๕๕

เรื่อง ตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติของวัด

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๕/๓๕๗๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งว่า ตามที่ได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ กันยายน ๒๕๓๘) เกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘) เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด โดยต่อไปให้กระทรวงการคลังและกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ฯ) อย่างเคร่งครัด และในการนำที่ดินราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดไปจัดหาประโยชน์ ให้ถือปฏิบัติโดยพื้นที่ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครชั้นใน หรือเทศบาลนครที่มีความแออัดของการจราจร หรือพื้นที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป หากจะพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องเสนอให้

คณะกรรมการจัดระบบจรรยาทางบก (คจร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร

๒. ในส่วนของการนำที่ราชพัสดุไปจัดหาผลประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) รายงานว่า กระทรวงการคลังได้สั่งการให้กรมธนารักษ์ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๒๐ แปลง เนื่องจากเข้าใจว่ามติคณะรัฐมนตรี (๑๙ กันยายน ๒๕๓๘) สิ้นสุดลงแล้วนั้น ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ขัดแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ กันยายน ๒๕๓๘) ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเรื่องใดไม่ถูกต้องก็ให้แก้ไขด้วย

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรมการศาสนา) ได้มีหนังสือ ส่วนมากที่ ศธ ๐๓๐๘/๕๗๔๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อหารือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ เกี่ยวกับการนำที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดไปจัดหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนี้

๑. การนำที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดไปจัดหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้ถือปฏิบัติเฉพาะพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในหรือเทศบาลนครที่มีความแออัดของการจราจร โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป เท่านั้น หรือ

๒. การนำที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดไปจัดหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในก็ดี เทศบาลนครที่มีความแออัดของการจราจรก็ดี เทศบาลทั่ว ๆ ไปก็ดี ไม่ว่าจะเป็นที่ห่างไกลความเจริญ หรือไม่มีความแออัดของการจราจร ก็ต้องส่งให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกพิจารณาทุกเรื่อง นั้น

บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ต่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๖/ ๑๑๘๗๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งว่า ได้ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุและที่ดินอันเป็น ศาสนสมบัติกลางหรือของวัด ได้กำหนดเขตพื้นที่ในการนำที่ดินราชพัสดุและที่ดินอันเป็น ศาสนสมบัติกลางหรือของวัด เพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องเสนอให้คณะกรรมการ จัดระบบการจราจรทางบกพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหารถจร ดังนี้

๑. การนำที่ดินราชพัสดุหรือที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดไป จัดหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้ถือปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน หรือเทศบาลนครที่มีความแออัดของการจราจร โดยไม่กำหนดจำนวนเนื้อที่

๒. กรณีการนำที่ดินราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดไป จัดหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติทั่วประเทศ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาขบ ประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้นำเสนอมหาเถรสมาคม ที่ประชุมรับทราบ

(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

16 S.A. 2545

สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
16 S.A. 2545